

# หยุดเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งนี้

ในระหว่างช่วงการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากเพื่อพยายามสร้างอิทธิพลต่อการลงคะแนนของท่าน สิ่งสำคัญที่ท่านต้องทำคือพิจารณาสิ่งที่ท่านเห็น ได้ยิน หรืออ่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่านสามารถสอบถามเพื่อค้นหามุมมองของท่านและตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

## บทบาทของท่านในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ควรใช้เวลาพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

### น่าเชื่อถือ

ข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นที่รู้จักหรือไม่

ท่านรู้แหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ ข้อมูลมาจากสื่อที่ผ่านการรับรองหรือบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วหรือไม่ กฎหมายการเลือกตั้งไม่ได้ควบคุมดูแลข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

### เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เมื่อไหร่

เพียงเพราะมีการแชร์ข้อความที่โพสต์/บทความในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาและวันที่เผยแพร่ต้นฉบับเสมอ

### ปลอดภัย

ข้อมูลอาจเป็นการหลอกลวงหรือไม่

หากท่านสงสัยแหล่งที่มาหรือเนื้อหาของข้อมูลที่มีการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องทำคือคิดให้รอบคอบก่อนเข้าไปมีส่วนร่วม

หากเป็นไปได้ท่านควรตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อของแหล่งที่มาของข้อมูล

## บทบาทของ AEC

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย (AEC) เป็นหน่วยงานอิสระได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งรัฐบาลระดับสหพันธรัฐ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ

ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

AEC ให้บริการเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยง่าย ผ่านการรณรงค์ โฆษณา เว็บไซต์ ศูนย์ติดต่อ และบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายเหล่านี้ AEC จะทำหน้าที่แก้ไขข้อมูล นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง – AEC ไม่มีบทบาทใด ๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการสื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตรวจสอบการได้รับอนุญาตของการสื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในบางกรณีการสื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องได้รับอนุญาตเพื่อช่วยให้ท่านทราบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น เมื่อได้รับการร้องเรียน AEC จะตรวจสอบการสื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

